

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของ บมจ.อสมท ประจำปี 2564

ภายหลังจากที่ บมจ.อสมท ได้มีการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 แล้ว บมจ.อสมท จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน พิจารณา และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท เพื่อทราบ ทุกไตรมาส เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ว่า บมจ.อสมท มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม) บมจ.อสมท จะได้นำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางข้างท้าย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของ บมจ.อสมท ปี 2564

งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564)

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2564												เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ งวด 3 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1 เตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ 1.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำ บมจ.อสมท 1.3 พิจารณาและกำหนดรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 1.4 สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน													<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ (1 มิถุนายน 2564) หน่วยธุรกิจได้รับการอบรมครบถ้วนทุกหน่วย 	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำ บมจ.อสมท ตามคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 187/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยได้แต่งตั้ง นายไพรัช สันทิวี ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำ บมจ.อสมท ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการเองหรือจ้าง Outsource เรื่องระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเข้าถึงข้อมูลและการขออนุมัติ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ โดยสำนักกฎหมายฯ และส่วนควบคุมภายใน มีความเห็นร่วมกันว่า ให้จัดตั้งคณะทำงานในรูปแบบของตัวแทนหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจภายในหน่วยงานของตนเองเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินงานที่เกี่ยวกับปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ การดำเนินการด้านการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานร่วมกับสำนักทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> การจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อการบังคับใช้กฎหมาย โดยเริ่มจากสำนักทรัพยากรมนุษย์เป็นลำดับแรก และยังมีกำหนดการจะเข้าให้ความรู้กับสำนักบัญชีและการเงิน สำนักการขาย สำนักการตลาด ต่อไป เพราะหน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมากที่สุด เช่น ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น วางแผนทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงปรับปรุงเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> สำนักกฎหมาย และการกำกับดูแล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกหน่วยงาน ภายในองค์กร